

## **BÀI PHÁT BIỂU CỦA Đ/C CHỦ TỊCH UBND TỈNH**

**Tại Hội nghị công bố kết quả DDCI Quảng Ninh năm 2021 và Tọa đàm về xây dựng, phát triển DDCI (Phiên sáng)**

*(Từ 08h00 ngày 20/01/2022 tại Khách sạn Mường Thanh Luxury Quảng Ninh)*

**- Kính thưa đ/c Phạm Tấn Công - Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;**

*- Kính thưa đ/c Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh;*

*- Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Tỉnh, các quý vị khách quý, cộng đồng doanh nghiệp và các cơ quan thông tấn báo chí;*

*- Thưa Quý vị đại biểu cùng toàn thể Hội nghị,*

Hôm nay, trong những ngày đầu Năm mới 2022, tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương – DDCI Quảng Ninh 2021; đồng thời phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức Tọa đàm về xây dựng, phát triển Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương. Năm nay cũng là năm thứ 7 liên tiếp, Quảng Ninh tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số DDCI Quảng Ninh. Hội nghị được tổ chức ngay sau khi Chính Phủ ban hành Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2022. Điều này khẳng định sự quan tâm, ưu tiên hàng đầu của tỉnh Quảng Ninh trong đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hướng tới xây dựng một nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, công khai, minh bạch; xây dựng cộng đồng doanh nghiệp tỉnh phát triển mạnh mẽ, nâng cao năng lực cạnh tranh trong hội nhập và phát triển bền vững.

***Thưa quý vị,***

Trong những năm gần đây, Quảng Ninh đã có nhiều chủ trương, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quyết liệt triển khai tổ chức thực hiện các mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội đề ra; bám sát chỉ đạo của Chính Phủ và các Nghị quyết, Kế hoạch, Chương trình hành động của Tỉnh Ủy, HĐND, UBND tỉnh; ưu tiên tập trung triển khai hiệu quả “*ba khâu đột phá chiến lược*”, thúc đẩy mạnh mẽ cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin, đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, khuyến khích khởi nghiệp và không ngừng nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo tinh thần Nghị quyết 02 của Chính Phủ về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh (từ 2014-2018 là Nghị quyết 19).

Tỉnh Quảng Ninh bước vào triển khai nhiệm vụ năm 2021 trong điều kiện có nhiều thuận lợi, tiếp nối kết quả phát triển quan trọng của nhiệm kỳ XIV (2015 - 2020); song cũng đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là các đợt bùng phát dịch COVID-19 đã tác động tiêu cực đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong bối cảnh đó, Quảng Ninh đã kiên trì, quyết tâm thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh hiệu quả, tạo được sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, chính quyền các cấp, các ngành trong triển khai thực thi nhiều giải pháp với quyết tâm chính trị cao, cùng với tinh thần cầu thị, lắng nghe. Tỉnh đã chủ động, mạnh dạn tìm tòi đổi mới, sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả “**3 đột phá chiến lược**” gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế và chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”, tạo bước đột phá trong quá trình phát triển, nhanh chóng khắc phục những điểm còn bất lợi để cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao lợi thế cạnh tranh tỉnh.

Đặc biệt, Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ tỉnh xác định mục tiêu giữ vững vị trí nhóm đầu cả nước về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) (*là Tỉnh đầu tiên đưa mục tiêu về giữ vững các chỉ số đo lường môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách hành chính vào Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh*); ngày 09/4/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 05 về *đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030*. Đây là điểm nhấn, tiếp tục tạo nên những dấu ấn đậm nét trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Quảng Ninh trong quá trình xây dựng bộ máy chính quyền hiệu lực hiệu quả, hướng tới sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo năng lực quản trị địa phương.

Với nỗ lực và quyết tâm cao, năm 2021, tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội và đã đạt được kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực cụ thể:

(1) Về phòng, chống dịch COVID-19: Quảng Ninh đã nỗ lực, quyết tâm, quyết liệt, kiên trì, thực hiện hiệu quả phương châm “3 trước”, “4 tại chỗ”, tích cực, chủ động từ xa, từ sớm, từ cơ sở và đã thành công khi giữ được liên tục 4 tháng là vùng xanh an toàn khi không phát hiện ca F0 trong cộng đồng; đã nhanh chóng hoàn thành Chiến dịch tiêm chủng vắc - xin 19 mũi 1 và mũi 2 từ rất sớm để bước sang thực hiện Chiến lược thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 128 của Chính phủ; hiện đang phấn đấu triển khai tiêm vắc xin mũi 3 tăng cường cho Nhân dân, dự kiến hoàn thành trước Tết Nguyên đán; đưa Quảng Ninh trở thành một trong những địa phương điển hình về phòng, chống dịch và là tiền đề thực hiện thành công “mục tiêu kép”.

(2) Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt **10,28%**, đứng thứ 2 cả nước và là năm thứ 6 liên tiếp đạt mức tăng trưởng 2 con số, trong đó động lực tăng trưởng chính là công nghiệp chế biến, chế tạo, tăng **32,19%**, đóng góp **3,36** điểm phần trăm tăng trưởng GRDP, khẳng định bước đi chiến lược, tầm nhìn dài hạn, theo tinh thần Nghị quyết số 01 - Nghị quyết đầu tiên của Tỉnh ủy về phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo.

(3) Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 52.400 tỷ đồng, trong đó thu nội địa trên 42.000 tỷ đồng, tăng 13% so cùng kỳ. GRDP bình quân đầu người ước đạt 7.614 USD, tăng trên 9,0% cùng kỳ. Thu hút FDI thế hệ mới có bước đột phá, đạt trên 1 tỷ USD; nhiều dự án có khoảng thời gian rút ngắn kỷ lục về việc cấp phép đầu tư, tạo điều kiện nhanh nhất cho nhà đầu tư triển khai dự án, cho ra sản phẩm (*thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong vòng chưa đầy 24 giờ cho Dự án Công nghệ tế bào quang điện Jinko Solar PV Việt Nam có tổng mức đầu tư sắp xỉ 500 triệu đô la Mỹ, kể từ khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ*).

(4) Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội dần được đầu tư đồng bộ, hiện đại và có bước phát triển đột phá, nhất là hạ tầng giao thông chiến lược, thúc đẩy liên kết vùng và hợp tác quốc tế. Đến nay, đã hoàn thành dự án đường bao biển nối Hạ Long - Cẩm Phả, cầu Cửa Lục 1 và phần đầu hoàn thành dự án đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái trong quý I/2022 nâng tổng chiều dài cao tốc chiếm khoảng 1/10 cả nước.

Đặc biệt, rất nhiều công trình được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách, thể hiện sự ghi nhận, đánh giá của các nhà đầu tư chiến lược. Ngày 24/10/2021, đã đồng loạt khởi công 4 dự án trọng điểm (Dự án Bến cảng tổng hợp Vạn Ninh giai đoạn 1 tại thành phố Móng Cái; Dự án Sân Gôn Đông Triều; Dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh và dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long xanh) với tổng mức đầu tư hơn 12 tỷ USD.

(5) Thành lập và phát triển doanh nghiệp vẫn có tín hiệu tích cực mặc dù bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid, thành lập mới là 2.080 doanh nghiệp, đưa tổng số doanh nghiệp tỉnh đến nay có 16.800 doanh nghiệp. Đặc biệt, lần đầu tiên, tỉnh Quảng Ninh đã dẫn đầu 4 Chỉ số: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) và Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI); tiếp tục củng cố tăng cường niềm tin, sự hài lòng của người dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Có được những kết quả quan trọng và vui mừng như vậy là nhờ có quyết tâm chính trị cao, sự nỗ lực không ngừng nghỉ và sự đồng thuận phối hợp của cả hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh; sự vào cuộc đầy trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp, sự tin tưởng, ghi nhận và đánh giá khách quan của cộng đồng doanh nghiệp tỉnh.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, Tôi xin gửi lời cảm ơn các sở, ban, ngành và địa phương, từng bộ phận, phòng ban, từng cán bộ công chức viên chức trong năm vừa qua đã nỗ lực phấn đấu hết mình; cảm ơn các doanh nghiệp, cộng đồng các nhà đầu tư, đã luôn quan tâm, hiến kế và chung tay cùng tỉnh xây dựng, cải thiện chất lượng điều hành của bộ máy chính quyền từ cấp tỉnh đến cơ sở. Cảm ơn các cơ quan truyền thông đã luôn quan tâm, đưa tin và truyền đạt thông điệp của tỉnh đến các doanh nghiệp, nhà đầu tư. Đặc biệt, Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến VCCI và cá nhân đồng chí Phạm Tấn Công - Chủ tịch VCCI, Ban Dự án PCI, lãnh đạo Viện Kinh tế Trung Ương (CIEM- Bộ Kế hoạch và Đầu tư) và các cơ quan liên quan đã luôn hỗ trợ, đồng hành và phối hợp chặt chẽ với tỉnh Quảng Ninh, khích lệ Quảng Ninh thử nghiệm các mô hình mới nhằm thích ứng linh hoạt với tình hình thực tế.

### ***Thưa quý vị đại biểu,***

Tại Hội nghị ngày hôm nay, tỉnh Quảng Ninh đã công bố kết quả Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh của các sở, ban, ngành và địa phương đối với 35 đơn vị. Kết quả khảo sát cho thấy, tỷ lệ hồi đáp của doanh nghiệp năm 2021 đạt 35,5%, đây là tỷ lệ cao, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid kéo dài, diễn biến phức tạp, nhưng cộng đồng doanh nghiệp vẫn dành sự quan tâm, đóng góp vào nỗ lực cải thiện chất lượng điều hành của các sở, ban ngành và địa phương, chất lượng phiếu cũng được cải thiện với nhiều ý kiến tham gia, chia sẻ rất tâm huyết của doanh nghiệp. Điều đó cho thấy mức độ hưởng ứng và niềm tin của doanh nghiệp vào môi trường kinh doanh tỉnh. Báo cáo kết quả DDCI Quảng Ninh năm 2021 còn cho thấy tín hiệu rất tích cực khi điểm trung vị của cả khối sở, ngành và khối địa phương đều có sự cải thiện cao, khoảng cách điểm giữa từng cơ quan, đơn vị đã được thu hẹp, một số chỉ số có sự cải thiện đáng kể như tính minh bạch và tiếp cận thông tin, vai trò người đứng đầu, chi phí thời gian...

Qua 07 năm khảo sát, thực hiện, Bộ chỉ số DDCI Quảng Ninh liên tục được cập nhật và điều chỉnh để bám sát với các vấn đề mà cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh quan tâm. Theo đó, điểm mới trong báo cáo DDCI 2021 đó là khảo sát ý kiến của doanh nghiệp về những TTHC cụ thể mà các sở ban ngành tương tác nhiều với doanh nghiệp và thực trạng phát triển dịch vụ logistics của Quảng Ninh.

Các thống kê về đánh giá của doanh nghiệp đối với các khía cạnh khác nhau của việc thực hiện TTHC có thể giúp lãnh đạo các sở ban ngành và chính quyền địa phương của Tỉnh tìm ra những dư địa cải cách hành chính để tiếp tục cải cách hơn nữa, giúp doanh nghiệp giảm thời gian và chi phí thực hiện TTHC.

Đối với khảo sát về thực trạng phát triển ngành logistics ở Quảng Ninh, các thông tin về tình hình cung cấp và sử dụng ngành logistics hiện nay trên địa bàn tỉnh cũng rất hữu ích để các cơ quan ban ngành nghiên cứu đề xuất các giải pháp thúc đẩy ngành logistics trong thời gian tới phù hợp với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp.

Với những kết quả tốt đẹp như vậy, Tôi xin được gửi lời chúc mừng các cơ quan sở ban ngành đã tham gia khảo sát DDCI Quảng Ninh 2021 với tinh thần cạnh tranh vươn lên để cùng tiến, góp phần quan trọng nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh. Chúc mừng Top 5 có chất lượng điều hành kinh tế tốt nhất DDCI Quảng Ninh 2021 ở 2 khối (sở, ban ngành và địa phương) và cũng xin được chúc mừng cộng đồng doanh nghiệp tỉnh có nhiều nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên mạnh mẽ.

Kết quả trên là sự đánh giá, ghi nhận khách quan của các doanh nghiệp và được đơn vị tư vấn độc lập tổng hợp báo cáo đánh giá dưới sự giám sát chặt chẽ của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh. Qua báo cáo DDCI Quảng Ninh 2021, các sở, ban, ngành và địa phương cần thẳng thắn nhìn nhận, phân tích chuyên sâu và so sánh với chính mình của năm trước, với các sở ngành địa phương khác để nhận diện rõ nét những việc đã làm được và chưa làm được, các điểm còn hạn chế, tồn tại trong ngành, lĩnh vực và địa phương mình. Các đơn vị, cán bộ của từng ngành và địa phương sẽ thấy cần phải luôn cố gắng, nỗ lực cải thiện bền bỉ và nâng cao hiệu quả công việc so với chính mình và so với các đơn vị dẫn đầu.

### ***Thưa quý vị đại biểu,***

Năm 2022 dự báo vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức và khó khăn nhất là tác động của dịch Covid-19 còn tiềm ẩn những diễn biến hết sức phức tạp nhưng cũng mở ra nhiều thời cơ, thuận lợi. Trên cơ sở kết quả DDCI 2021, để cải thiện mạnh mẽ và thực chất hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh, thực hiện hiệu quả các định hướng, mục tiêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Nghị quyết 05/NQ-TU của Ban Chấp hành Đảng bộ; duy trì vị trí dẫn đầu cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI và các chỉ số PAPI, SIPAS, PAR Index, đồng thời đảm bảo hoàn thành kịch bản tăng trưởng (GRDP) năm 2022, gắn với chủ đề công tác năm “*Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; giữ vững đà tăng trưởng; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao*”.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, địa phương tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ý kiến phát biểu của đồng chí *Phạm Tấn Công* về môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao PCI, DDCI và tham vấn của các chuyên gia tại Hội nghị, trong đó ưu tiên tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

**Thứ nhất**, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường, các Sở, ngành, địa phương tiếp tục chủ động thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19 với quan điểm chỉ đạo “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả Covid-19” theo đúng tinh thần Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ, Chỉ thị số 18-CT/TU ngày ngày 18/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; bám sát các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 tại Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, Nghị quyết số 08-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết số 68/NQ-HĐND của HĐND tỉnh để tiếp tục hoàn thành thắng lợi “mục tiêu kép” đảm bảo vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và đời sống, sức khỏe Nhân dân, nhà đầu tư, doanh nghiệp.

**Thứ hai**, Tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 02 của Chính phủ, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, trong đó gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược, trong đó cải cách mạnh mẽ hành chính (đặc biệt là hiện đại hóa nền hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số); cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh đi vào thực chất và hiệu quả; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp liên thông, đơn giản hóa quy trình, thủ tục nhất là lĩnh vực đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng, bảo vệ môi trường... theo phương châm “*làm đúng, làm nhanh, làm tốt*” phục vụ người dân và doanh nghiệp.

**Thứ ba**, Nâng cao hiệu quả các mô hình tổ công tác hỗ trợ đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp như Tổ Investor Care, Tổ công tác đặc biệt...tạo sự chuyển biến có chiều sâu về văn hóa thực thi, chất lượng, cam kết của chính quyền; xây dựng văn hóa đồng hành của chính quyền tỉnh với cộng đồng doanh nghiệp.

**Thứ tư**, Tiếp tục phát huy tinh thần cải cách, tập trung nghiên cứu nghiêm túc báo cáo kết quả khảo sát DDCI 2021 hôm nay, đặc biệt là 07 nội dung khuyến nghị đã được đơn vị tư vấn chỉ ra tại Hội nghị để sớm cụ thể hóa bằng các giải pháp, hành động cụ thể, gồm có:

- Xây dựng kế hoạch, lộ trình đảm bảo tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công trong năm 2022 theo đúng chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh;

- Triển khai hiệu quả các giải pháp cải thiện chi phí không chính thức, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh rà soát, cung cấp dịch vụ công mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công của tỉnh;

- Nâng cao trình độ nghiệp vụ, thái độ phục vụ của các bộ thực hiện công tác tiếp xúc, giải quyết thủ tục và hỗ trợ doanh nghiệp;

- Cải thiện việc công khai, minh bạch thông tin, đặc biệt là các thông tin về quy hoạch đất đai, quỹ đất dành cho phát triển công nghiệp, thương mại thuộc trách nhiệm cung cấp của Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND các địa phương;

- Tiếp tục rà soát quy hoạch, bố trí quỹ đất phục vụ phát triển, thu hút đầu tư xây dựng các trung tâm logistics của tỉnh đạt đẳng cấp khu vực, quốc tế đưa Quảng Ninh trở thành trung tâm logistics của vùng Đông Bắc của tổ quốc.

**Thứ năm,** Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư, thúc đẩy kêu gọi các nhà đầu tư “chim mồi”, “sếu đầu đàn”, tạo động lực dẫn dắt, hình thành, hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ của tỉnh; tạo môi trường gắn kết chặt chẽ trong chuỗi cung ứng giữa doanh nghiệp, nhà đầu tư lớn với các nhà đầu tư, doanh nghiệp nhỏ để hình thành xây dựng thương hiệu sản phẩm thực sự cạnh tranh, tạo tác động lan tỏa nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp tỉnh.

**Thứ sáu,** Thường xuyên rà soát, cập nhật và điều chỉnh bộ chỉ số DDCI tỉnh Quảng Ninh đảm bảo bám sát với các vấn đề mà cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh quan tâm để kịp thời phát hiện và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả công tác điều hành, quản lý của chính quyền các cấp.

Ngay sau Lễ công bố này, đề nghị thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các địa phương, các cơ quan liên quan trong tỉnh tập trung nghiên cứu nghiêm túc từng chỉ số nội hàm DDCI, kết quả trong 03 năm công bố DDCI đã được Tổ công tác PCI tổng hợp cung cấp trong tài liệu ngày hôm nay để đánh giá, phân tích những lĩnh vực, chỉ số đã được cải thiện, những điểm, lĩnh vực còn chưa làm tốt; nghiên cứu ý kiến tham gia đóng góp, phản biện cho cơ quan, đơn vị mình; chủ động đề xuất, triển khai các giải pháp sáng tạo, hiệu quả, thiết thực để tiếp tục nâng cao chất lượng điều hành của sở, ngành và địa phương, phục vụ doanh nghiệp với tinh thần trách nhiệm cao nhất, góp phần xây dựng hình ảnh môi trường đầu tư kinh doanh tỉnh Quảng Ninh thông thoáng, minh bạch và thuận lợi; tiếp tục là điểm đến tin cậy đối với các nhà đầu tư, cộng đồng doanh nghiệp trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

***Thưa quý vị đại biểu,***

Kể từ năm 2016 trở lại đây, công tác triển khai cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh Quảng Ninh luôn có sự đồng hành, hỗ trợ của VCCI; những kết quả tốt đẹp trong quá trình hợp tác giữa tỉnh Quảng Ninh và VCCI trong thời gian qua đã được thể hiện chân thực, sống động thông qua bộ phim phóng sự vừa được trình chiếu. Nhờ có sự tham vấn, hỗ trợ của VCCI trong triển khai đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, sự vào cuộc chủ động, tích cực của cả hệ thống chính trị mà Quảng Ninh là một trong số ít các tỉnh, thành phố trên cả nước thực hiện hiệu quả 6/6 nội dung cam kết<sup>1</sup> đã ký với VCCI giai đoạn 2016 - 2021. Đến nay, các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh của tỉnh Quảng Ninh liên tục được duy trì đạt và vượt so với mục tiêu Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ đề ra.

Kế thừa và phát huy những thành quả từ mối quan hệ giữa hai bên, tiếp theo đây Hội nghị sẽ chứng kiến Lễ ký kết Bản Ghi nhớ giữa UBND tỉnh Quảng Ninh và VCCI giai đoạn 2022-2025 với những định hướng, nội dung cụ thể nhằm tiếp tục thúc đẩy một cách quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng điều hành kinh tế của tỉnh, thúc đẩy thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo tinh thần Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

***Thưa toàn thể quý vị,***

Hội nghị Công bố Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, Ban, Ngành và Địa phương - DDCI Quảng Ninh 2021 đã thành công tốt đẹp, thay mặt Lãnh đạo tỉnh, tôi trân trọng cảm ơn sự hiện diện của đồng chí Phạm Tấn Công - Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cùng các chuyên gia của VCCI, của Chương trình Dự án PCI quốc gia; đại diện Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, đại diện cộng đồng doanh nghiệp cùng toàn thể quý vị đại biểu tham dự hội nghị; các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương đến dự, kịp thời đưa tin về Hội nghị.

*Nhân dịp chuẩn bị bước sang năm mới Nhâm Dần 2022, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh, Tôi xin chúc toàn thể quý vị đại biểu dự Hội nghị một năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công!*

***Xin trân trọng cảm ơn!***

---

<sup>1</sup> 06 nội dung cam kết chính như sau: (1) Cam kết thực hiện cải cách mạnh mẽ, với mục tiêu sẽ đạt được hoặc vượt các chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết 19-2016/NQ-CP của Chính phủ; (2) Tăng cường đối thoại giữa chính quyền và doanh nghiệp ở các cấp khác nhau; (3) Tăng cường công khai, minh bạch, cập nhật và hướng dẫn rõ ràng; (4) Phát huy hiệu quả chính quyền điện tử, khuyến khích doanh nghiệp thực hiện TTHC qua mạng; (5) Phần đầu đạt tỷ lệ doanh nghiệp kê khai thuế điện tử đạt 98% và nộp thuế điện tử tối thiểu 90%; (6) Đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo bằng những giải pháp thiết thực hiệu quả.